



ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกที่ผ่านการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้น  
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์  
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามที่ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ได้ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๑ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๑๑๖๘ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยได้ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ - วันพุธที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว ได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกที่ผ่านการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้นเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ โดยมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้ ได้ตรวจสอบตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครคัดเลือกฯ รับรองตนเองในใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกกว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัครคัดเลือกแล้ว ทั้งนี้ หากตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้ที่ได้รับการคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติและคุณวุฒิทางการศึกษา ไม่เป็นไปตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ หรือขาดคุณสมบัติ ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ จะหมดสิทธิหรือถูกยกเลิก หรือถูกเพิกถอนสิทธิในการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ และต้องถูกดำเนินคดีทางกฎหมายด้วยกรณีให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ

๒. ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกที่ผ่านการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๗ ราย โดยเรียงลำดับตามเลขประจำตัวผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ดังรายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

กรณี ผู้ไม่มีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตามประกาศนี้รายใด ประสงค์จะได้แย่งแสดงพยานหลักฐานยืนยันว่าตนเป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครคัดเลือกให้นำเอกสารหลักฐานไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒ ภายในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗ เพื่อจะได้พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้ง หากปรากฏว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกเพิ่มเติมต่อไป และหากพ้นระยะเวลาที่กำหนด จะไม่รับพิจารณาไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น



กรณี ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตามประกาศนี้ รายใด คำนำหน้าชื่อ ชื่อสกุล หรือเลขประจำตัว ผู้สมัคร ไม่ตรงตามเอกสารหลักฐานของผู้สมัครคัดเลือก ให้ประสานงานหรือแจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒ ทราบโดยเร็ว เพื่อดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตรงกัน

### ๓. วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก

ดำเนินการประเมินด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมศรีสัชนาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒ ดังนี้

วัน/เวลา	วิชาที่สอบ	คะแนนเต็ม
วันพฤหัสบดีที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป	ประเมินด้านความสามารถในการนิเทศ การศึกษา และสรุปผลการปฏิบัติการนิเทศ การศึกษาที่สะท้อนผลการนิเทศต่อครู สถานศึกษา หน่วยงาน หรือผู้มีส่วน เกี่ยวข้อง โดยเตรียมคอมพิวเตอร์ Notebook มาด้วย	๑๕๐

\* ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการประเมิน จะต้องมาลงทะเบียนรายงานตัว เวลา ๐๘.๓๐-๐๘.๕๐ น. ณ ห้องประชุมศรีสัชนาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒

### ๔. ระเบียบปฏิบัติของผู้เข้ารับการคัดเลือก

๔.๑ ผู้เข้ารับการคัดเลือกต้องถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติ ของผู้เข้าสอบ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ โดยเคร่งครัด

๔.๒ ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัครการคัดเลือก ไปแสดงควบคู่กับ บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ฉบับจริง ซึ่งมีรูปถ่าย และเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก มาแสดงรับ การคัดเลือก เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงต่อกรรมการเรียกชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือก มิฉะนั้นจะมิได้รับอนุญาต ให้เข้ารับการคัดเลือก

### ๕. การประกาศผลการคัดเลือก

จะประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒ และทางเว็บไซต์ <http://sukhothai2.go.th/>

หากปรากฏในการดำเนินการคัดเลือกมีการทุจริตหรือส่อไปในทางไม่สุจริต หรือดำเนินการ ผิดพลาดอันอาจทำให้เกิดความไม่เป็นธรรม จะพิจารณาแก้ไขหรือยกเลิกการคัดเลือกครั้งนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายวรรณที ศรีโนนยาง)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒  
อนุกรรมการและเลขานุการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒  
ปฏิบัติหน้าที่ ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒

รายละเอียดแนบท้ายประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  
ที่ผ่านการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้น  
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์  
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	เลขประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - ชื่อสกุล	หมายเหตุ
๑	๑๕๕๐๐๑	นายณัฐวัฒน์ วรรณชัย	ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกไปเข้ารับการคัดเลือกด้วยการสัมภาษณ์ และสรุปผลการปฏิบัติการนิเทศการศึกษาที่สะท้อนผลการนิเทศต่อครูสถานศึกษา หน่วยงาน หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเตรียมคอมพิวเตอร์ Notebook มาด้วย <u>วันพฤหัสบดีที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป</u> ณ ห้องประชุมศรีสัชนาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒
๒	๑๕๕๐๐๒	นางสาวปรียาภรณ์ ขบวน	
๓	๑๕๕๐๐๓	นางสาวศรัญญา คำราม	
๔	๑๕๕๐๐๔	นางสาววรรณศิริ คัมภีรพจน์	
๕	๑๕๕๐๐๕	นางทวีพร ช่วยเพล	
๖	๑๕๕๐๐๖	นายสุเมธ ทับประดิษฐ์	
๗	๑๕๕๐๐๗	นางจันทิมา ทยสิทธิ์	

